



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๕๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒



RTAF



RTAF



RTAF

พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ โดยมี พลอากาศเอก ชัยพลภักษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องดังต่อไปนี้

การบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหาร ร่วมกับ กองทัพไทยให้เสมือนเป็นระบบเดียว (One Network) ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมการสื่อสารทหาร ได้พัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารที่สามารถครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อเครื่องมือได้อย่างหลากหลายเพื่อใช้เป็นเครือข่ายหลักให้กับเหล่าทัพเชื่อมต่อเข้าหากัน ตั้งแต่ระดับกองบัญชาการเหล่าทัพ จนถึงระดับหน่วยทางยุทธวิธี นับว่าเป็นการบูรณาการขีดความสามารถในภาพรวมของกองทัพไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรอบแนวคิด Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพเรือ ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และขยายผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งกองทัพเรือในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและเสริมสร้างในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการเสริมสร้างกำลังพล ด้านองค์ความรู้ ด้านนโยบาย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในฐานะสมาชิกประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย และกระทรวงกลาโหมกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นกองทัพเรือ จึงดำรงและปฏิบัติบนหลักการ “รู้เขา รู้เรา” ซึ่งจากการดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งเชิงป้องกันและป้องปรามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะทำให้กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นและคงขีดความสามารถในปฏิบัติการกิจเพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเล และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกองทัพที่มีความพร้อมรบในทุกมิติอย่างแท้จริง

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศ ไม่ว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นเมื่อไหร่หรือที่ไหน กองทัพอากาศเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาตินับได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ กองทัพอากาศได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแล พร้อมทั้งกำกับปฏิบัติการกิจนี้ในภาพรวม และประสานงานกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินต่างจังหวัดทั้ง ๑๑ ศูนย์ ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศที่สามารถเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เสริมสร้างและรักษาคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารอาเซียนด้วยการใช้กลไกและเวทีระหว่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่ได้จัดตั้งไว้แล้วในทุกระดับ ยกตัวอย่างเช่น

กรณีเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาพสังคมปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีการขยายตัวเป็นวงกว้างและสลับซับซ้อน มีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด รวมทั้งมีแนวโน้มที่บุคคลต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด และมีลักษณะเป็นขบวนการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ตลอดจนเป็นภัยต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนใช้มาตรการตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลต่อไป

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน และทุ่มเทในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งทำให้พระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำเหล่าทัพให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การฝึกพร้อมหน่วยทหารรักษาพระองค์ การฝึกพร้อมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหาร ประกอบดนตรี “ราชวัลลภเรืองระบำ” และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้การสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ตามที่ได้รับร้องขอ

การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒

กองทัพอากาศ จัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ เพื่อนำรายได้สมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” สำหรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ และเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ และสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา การส่งเสริมผู้ประสบภัย การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ นำเสนอ วงซิมโฟนีอออร์เคสตรา ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรี และนักร้องหมู่ประสานเสียง พร้อมด้วยศิลปินนักร้องรับเชิญ ได้แก่ อัญชลี จงคดีกิจ (ป๊อ), เสกพล อุ่นสำราญ (โก้), ใหม่ เจริญปุระ, ธนชัย อุชชิน (ป๊อด) และ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน) โดยจะมีการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะไปร่วมชมการแสดงทั้ง ๒ วัน กองทัพอากาศได้จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน ๗ คัน ให้บริการออกเวลา ๑๕๐๐ ณ หน้าอาคารณนภาภาค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ๖๒ ในมิติด้านไซเบอร์



พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ/ผู้อำนวยการการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ๖๒ ในมิติด้านไซเบอร์ ทั้งนี้ได้พบปะกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก จากศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องฝึกอบรม

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน

พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม



กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา)



พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ นำข้าราชการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ธรรมบุญ วงศ์สุวรรณค์ รองผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) นำข้าราชการฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คณะนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๔ ฝึกเดินอากาศถึงประเทศฟิลิปปินส์

นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทวิเศษ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/มะนิลา ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ วานกระ รองผู้อำนวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และคณะนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๔ ฝึกเดินอากาศเส้นทาง



ดอนเมือง - Clark Air BASE- สาธารณรัฐเกาหลี โดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/มะนิลา ได้จัดเตรียมอาหารเข้ารับรองคณะ

เต็มเชื้อเพลิงอากาศยาน พร้อมอาหารกลางวันระหว่างเดินทางต่อไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ Clark Air Base ประเทศฟิลิปปินส์